



เรา

8

ธันวาคม

สมโภช

พระนางมารีย์
ผู้ปฏิสนธินิรมล

สดด 98:1-2,3-4

บทอ่านที่ 1

ปฐม 3:9-15,20

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกมนุษย์... ตรีศกับทหญิงว่า “ท่านทำอะไรไปนี่” หญิงทูลตอบว่า “งูหลอกลวงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน”

องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรีศกับทว่า “เพราะเจ้าทำเช่นนั้น เจ้าจึงถูกสาปแช่ง ในบรรดาสัตว์สี่เท้าและสัตว์ป่าทั้งปวง เจ้าจะต้องใช้ท้องเลื้อยไปตามพื้นดิน และกินฝุ่นเป็นอาหารทุกวันตลอดชีวิต เราจะทำให้เจ้าและหญิงเป็นศัตรูกัน ให้ลูกหลานของเจ้าและลูกหลานของนางเป็นศัตรูกันด้วย เขาจะเหยียบหัวของเจ้า และเจ้าจะกัดสันเท้าของเขา”...

บทอ่านที่ 2

อพ 1:3-6,11-12

ขอลาวยพระพรแต่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ทรงอวยพรแก่เราโดยประทานพระพรนานาประการของพระจิตเจ้าจากสวรรค์ เดชะพระคริสตเจ้า พระเจ้าทรงเลือกสรรเราในพระคริสตเจ้าแล้ว ตั้งแต่ก่อนการเนรมิตสร้างโลก เพื่อให้เราศักดิ์สิทธิ์และปราศจากมลทินเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความรัก...

พระวรสาร

ลก 1:26-38

เมื่อนางเอลิซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเมืองนาซาเร็ธ มาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งหมั้นอยู่กับชายชื่อโยเซฟ ในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด หญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีย์ ทูตสวรรค์เข้าไปในบ้านกล่าวกับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน”

เมื่อทรงได้ยินถ้อยคำนี้ พระนางมารีย์ทรงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่า คำทักทายนี้หมายความว่าอะไร แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์...” พระนางมารีย์จึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี” ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานูภาพของพระเจ้าผู้สูงสุดจะเฝ้าปกคลุมท่าน เพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า... เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้”

พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป



ข้อคิด

วันนี้เราสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล ขอให้เรามาหาแม่พระด้วยความหวังและเชื่อมั่น เราจะลึกถึงพระพรและพระหรรษทานที่พระเจ้าประทานแก่พระนาง เพื่อให้พระนางคู่ควรในการเป็นมารดาพระผู้ไถ่ พระนางต้องการให้ลูก ๆ ทุกคนอยู่กับพระนางในเมืองสวรรค์ เราต้องร่วมมือกับพระนางเพื่อบรรลุถึงเมืองสวรรค์ให้ได้ โดยการเลียนแบบอย่างของพระนางในการปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า